
Stjórnarfundur í félagi sumarhúsaeigenda í Hvammi haldinn í húsnæði 
KPMG, Borgartúni 27, miðvikudaginn 01.09.2010,  

Mættir: Birgir Benediktsson, Bárður Sigurgeirsson, Alexander Edvardsson, 
Skúli Már Sigurðsson, Andri Árnason, Björn Magnússon. Arnar Jónsson 
boðaði forföll 

 

1. Undirbúningur fyrir aðalfund og ákveða dagssetningu. 
Mánudagur 17.10, kl 17.15. Grand Hótel. Gjaldkeri ætlar að stilla upp 
hugmynd um kostnað á næsta ári. 
 

2. Ársreikningur 2010. Tillaga að 15 þús árgjaldi.  
 

3. Birgir óskar eftir að stíga til baka sem formaður. Birgir vill sitja sem 
varamaður. Óska eftir tilnefningum í stjórn. 
 

4. Rætt um umgengnisreglur. Ákveðið að leggja þær ekki til að svo 
komnu máli, en beina þeim tilmælum til manna að gæta því að valda 
ekki ónæði með vélknúnum tækjum. 
 

5. Komið verð í merkingu á gönguleiðum. Merkið er 20 x 30 cm. Merkja 
gönguleiðir. Hægt að fá álíka merki sem sýnir nágrannavörslu. 3.800,- 
per/stk + vsk. 
 

6. Athuga áhuga á hitaveitu, athuga áhuga félagsmanna og tala við OR. 
Birgir hefur rætt við Orkuveituna og bíður eftir svari. 
 

7. Göngustígurinn milli Hvammskógs 30 og 32. Birgir Benediktsson 
formaður hefur lagt fram tillögu að lausn sem hann mun kynna 
félagsmönnum. 
 

8. Samþykkt samhljóða að lagfæra skemmdir á vesturenda 
Hvammsskógar. Þarf að bera ofan í. 

 
Fleira ekki rætt 

Fundi slitið kl 19.00 

 

 

 

 


